



ข้อคิดยามเช้า วันพุธ ที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.2014

แม่พระได้ประจักษ์ครั้งแรกแก่เด็กสามคนคือ ลูซีอา ฟร็อสซิโก และ ยาซินทา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1917 ที่ตำบลฟาติมา ประเทศโปรตุเกส จากนั้นพระนางได้ประจักษ์มาอีกห้าครั้งติดต่อกัน โดยมอบภารกิจการภาวนาเพื่อช่วยโลกให้รอดพ้นแก่เด็กสามคนนี้ เพราะเข้าใจว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยคำอธิษฐานภาวนาของเด็กๆ พระองค์พร้อมที่จะฟังและตอบคำอธิษฐานภาวนาของพวกเขาเสมอ

“ถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ
ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย”

(มธ 18:3)

นอกจากความสดใสน่ารัก ความไร้เดียงสา และความซื่อบริสุทธิ์ พวกเขามีความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในพ่อแม่ของพวกเขา ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ ถ้าพวกเขามีพ่อแม่อยู่เคียงข้าง พวกเขาไม่สงสัยในความรักที่พ่อแม่มีต่อพวกเขาเลยแม้แต่น้อยนิด



ถ้าเราอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าเหมือนเด็กๆ ด้วยความเชื่อมั่นและไว้วางใจในความรัก และ พระเมตตาของพระเจ้าอย่างไร้ข้อสงสัยใดๆ ทั้งสิ้น จะส่งผลให้คำอธิษฐานภาวนาของเราเปี่ยมด้วยอำนาจ เมื่อพระเจ้าทรงได้ยินคำอธิษฐานด้วยท่าทีแบบนี้ พระองค์จะไม่ทรงนิ่งเฉยอย่างแน่นอน อันที่จริง ความเชื่อมั่น และ ความไว้วางใจในความรักและพระเมตตาของพระเจ้าเป็นลักษณะพิเศษของแม่พระเองคำตอบที่พระนางทรงให้แก่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่ว่า

“ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก 1:38)

สะท้อนให้เราเห็นถึงเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจน ตอนนั้นพระนางไม่ทรงรู้อย่างแน่ชัดว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่ด้วยความเชื่อที่มั่นคง และ ความไว้วางใจในความรักของพระเจ้า พระนางตอบรับศาสน์ของพระเจ้าด้วยความเต็มใจ ผลที่ตามมาก็คือ แผนการแห่งการกอบกู้มนุษยชาติของพระเจ้าซึ่งมีมาตั้งแต่เนิ่นวันตรึงภาพได้กลายเป็นความจริง

นี่แหละคืออานุภาพของความเชื่อและความไว้วางใจในความรักของพระเจ้าเดือนตุลาคมนี้ เป็นโอกาสดีที่เราจะคิดถึงภารกิจแห่งการช่วยโลกให้รอดพ้นที่แม่พระได้ฝากฝังไว้กับเด็กสามคนที่ตำบลฟาติมา นี่เป็นภารกิจที่เราทุกคนในฐานะลูกของแม่พระที่ต้องสานต่อ แม่พระเคยบอกว่า

“สักวันหนึ่งอาศัยสายประคำเป็นอาวุธ เราจะช่วยโลกให้รอดพ้น”

สายประคำคือเครื่องมือช่วยให้คนบาปกลับใจและวิงวอนขอพระพรพรทานของพระเจ้ามาสู่ครอบครัว ครอบครัวที่สวดสายประคำด้วยกันจะอยู่ด้วยกันใครก็ตามที่สวดสายประคำอย่างศรัทธาจะก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธิ์ และจะได้รับความคุ้มครองจากพระนาง เพราะฉะนั้น ให้เรามั่นใจในความช่วยเหลือของพระนางและพยายามใช้สายประคำเป็นอาวุธเพื่อเอาชนะศัตรูทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณ

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

พระสังฆราชขอแซฟ ลีอชัย ธาตุวิสัย

ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี